



ประกาศฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

เรื่อง กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของกองบริหารศูนย์พัทยา

ตามมาตรการและคำแนะนำการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉบับที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เนื่องจากมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดของประเทศ โดยให้หัวหน้าส่วนงาน หรือรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่กำกับดูแลพิจารณาใช้รูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน การกำหนดจำนวนผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน โดยจะต้องดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 17/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป นั้น

ฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกมาตรการดังนี้

1. ให้บุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยาปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์พัทยา กำหนดผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องมีการผลัดเปลี่ยนให้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน อาจกำหนดวันละไม่เกินร้อยละ 50 โดยความเห็นชอบของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
2. ให้ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์พัทยากำหนดมอบหมายงานให้บุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยาปฏิบัติงานภายในที่พักหรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และที่มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด การติดตามประเมินความก้าวหน้า และรายงานผลการทำงาน
3. ในกรณีที่บุคลากร หรือพนักงานของผู้รับจ้างเหมาต่าง ๆ มาปฏิบัติงานที่สำนักงานหรือในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร, Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา, Hand Washing จัดให้มี/และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อย ๆ, Testing จัดให้มี/และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, Thai Cha na จัดให้มีการลงชื่อเข้าออกอาคารหรือใช้แอปพลิเคชันของทางราชการ) อย่างเคร่งครัด

.../4. ในกรณีนอกเหนือจากประกาศนี้

4. ในกรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา พิจารณา
ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ทางราชการและมหาวิทยาลัยกำหนด
อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมัล กุมาร ปาวา)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี